



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

1. ปคม.จับแก๊งขายปุ๋ยปลอมบนเฟซบุ๊ก ยึดของกลางกว่า5ตัน/สั่งเร่งขยายผล
2. เร่งเตือน7สินค้าเมินกฏอียู
3. ไข่ตุ๋นฟุงอิก-ขึ้นแผงละ6บ.
4. ภาพข่าว: ยกระดับ
5. เตือนไทยรับดับเบิลเอลนีโญ
6. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: จ่ายชดเชย
7. หอการค้าหวังมีอบฟงเศรษฐกิจ5แสนล.
8. ปัจจยลขย่มเศรษฐกิจณะภาครฐกิจวางแผนรองรับ
9. เอลันลดค่าไฟ '4.25บาท/หน่วย'
10. คอลัมน์: มองรอบทิศ: หมู-วัว-กุ้ง-นาฬิกาเถื่อน!

สื่อ

- แนวหน้า
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด
แนวหน้า
ข่าวสด
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์

ปคม.จับแก๊งขายปุ๋ยปลอมบนเฟซบุ๊ก ยึดของกลางกว่า5ตัน/ส่งเร่งขยายผล

นายธรรมรัตน์ ทงมี ผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตรกรมวิชาการเกษตร เผยว่าได้รับการร้องเรียนว่ามีขบวนการลักลอบจำหน่ายปุ๋ยปลอมผ่านทางเพจเฟซบุ๊กมีการโฆษณาผ่านโลกโซเชียล เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรไซเบอร์ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจึงได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมเข้าตรวจค้นยึดรถยนต์ต้องสงสัยที่บริเวณริมถนนคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ซึ่งมี นายหนึ่งเดียว ชาว จ.เพชรบูรณ์ เป็นคนขับโดยอ้างว่าเป็นแก๊งรับจ้างขับรถมาส่งของเท่านั้น จากการตรวจสอบสามารถตรวจยึด อยัด ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าเป็นปุ๋ยเคมี เม็ดสีเทาบรรจุอยู่ในกระสอบพลาสติกสานสีขาว (กระสอบกลับด้าน) ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม

100 กระสอบ

โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีพฤติการณ์โพสต์ขายปุ๋ยเคมีทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่าบำรุงและรองพื้นในกระสอบเดียว ราคา 690 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อล่อซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 จำนวน 5 ตัน มูลค่า 62,500 บาท โดยผู้ขายแจ้งว่าเป็นปุ๋ยเคมีตรากระต่าย แต่บรรจุใส่กระสอบกลับด้านให้เนื่องจากเป็นปุ๋ยเม็ดใหม่ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องสงสัยว่าเป็นปุ๋ยเคมี เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาและขยายผลไปยังต้นตอและแหล่งผลิตเพื่อดำเนินคดีต่อไป เบื้องต้น ได้แจ้งขอหากความผิดตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 30(5) ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าซึ่งปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 4 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท

เร่งเตือน7สินค้าเมินกฏอียู

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขอแจ้งเตือนผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 7 กลุ่ม ได้แก่ โค โกล์กาแฟ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ถั่วเหลือง และไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ เตรียมพร้อมรับมืออียู ออกกฎระเบียบต้องแจ้งข้อมูลการผลิตสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า ก่อนมีผลใช้บังคับ 30 ธ.ค. ปีหน้า

“เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 66 สหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 7 กลุ่ม ได้แก่ โค โกล์กาแฟ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ถั่วเหลือง และไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ จะต้องลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น แหล่งที่มา และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เพาะปลูก ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น”

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ และ

วิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบภาพถ่ายจากดาวเทียม ว่าสินค้านั้นผลิตบนพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่า หรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมหรือไม่เพื่อลดการทำลายพื้นที่ป่าของโลก และลดการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงในการทำลายป่าเข้ามาในอียู ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 ธ.ค. 67

นางอรมน กล่าวว่า เกษตรและผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องจะมีเวลาเตรียมการ 18 เดือน ก่อนที่มาตรการนี้จะมีผลใช้บังคับ คาดว่าอียูจะออกกฎระเบียบลำดับรอง ให้การบังคับใช้มาตรการนี้มีความชัดเจนขึ้น เช่น กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ บทลงโทษ การจัดทำระบบฐานข้อมูล และการจัดกลุ่มประเทศตามระดับความเสี่ยงในการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อกำหนดระดับความเข้มงวดในการคุ้มครองตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการแจ้ง และกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะถูกคุ้มครอง.

ไข่ตู้ฟุงอีก-ขึ้นแผงละ6บ.

พณ.จัด100จุด ขายในราคาถูก

ไข่ประยุทธิ์ขึ้นราคาอีก
6บาทต่อแผง กรมการค้าภายใน
เร่งบรรเทา □ อ่านต่อหน้า12

●ไข่ตู้ฟุงอีก ๑๒ต่อจากหน้า 1

ความเดือดร้อน จัดไข่ทรงฟ้าขายผ่านโมบายล์พาณิชย์วันละ 100 จุดทั่วประเทศ แจงยังอยู่ในโครงสร้างต้นทุนและยังไม่เกินราคาตามสูตรการคำนวณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เผชิญสาเหตุอากาศร้อนทำค่าไฟเพิ่ม แม้คำแนะนำกระจายฟาร์มไข่ไปตามชุมชน เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง ไม่ผูกขาดเจ้าใหญ่ จึงเร่งตั้งรัฐบาลใหม่จะได้รีบเข้ามาช่วยดูแล

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายสหกรณ์ ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่กล่องหน้าฟาร์มอีก 20 สตางค์ต่อฟอง หรือ 6 บาทต่อแผง จากเดิม 3.80 บาท เป็น 4 บาทต่อฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคาแนะนำไข่กล่องหน้าฟาร์มที่ 4.00 บาทต่อฟองนั้น ยังอยู่ในโครงสร้างต้นทุนและยังไม่เกินราคาตามสูตรการคำนวณของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) หรือเอ็กบอร์ด

ส่วนสาเหตุที่ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาเนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการ

ผลิตที่แท้จริง โดยในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงร้อนจัด ผู้เลี้ยงมีการค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมาก ขณะที่ผลผลิตไข่ไก่ก็มีขนาดเล็กกว่าปกติ ทำให้ขายได้ในราคาต่ำส่งผลให้ผู้เลี้ยงประสบภาวะขาดทุน ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นต้นทุนการเลี้ยงก็ไม่ได้ปรับลดลง โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์

ผู้เลี้ยงพยายามซื้อเวลา ไม่ปรับราคาไข่มานานอยู่ 2 เดือนนับจากการปรับขึ้นครั้งก่อนหน้าในวันที่ 15 พ.ค. แต่สุดท้ายก็เกิดภาวะขาดทุนไม่ไหว จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาเป็นฟองละ 4 บาท ขณะนี้เป็นการปรับเพื่อทดสอบตลาดก่อน แต่เชื่อว่าขอขายต้อง ปรับลดลงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อราคาสูงขึ้น ทำให้การปรับขึ้นราคาครั้งถัดไปเป็นไปได้ยาก

นายอุดมกล่าวต่อว่า ชนิดของไข่ที่นำมาใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดราคาไข่กล่องหน้าฟาร์มคือไข่ไก่เบอร์ 3 ซึ่งขณะนี้ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ฟองละ 4 บาท ซึ่งหากจะนำมาจำหน่ายปลีก ร้านค้าไม่ควรจำหน่ายเกินราคาฟองละ 4.30-4.50 บาท อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนซื้อไข่ไก่ในราคาถูก กรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการไข่ทรงฟ้าขายผ่านโมบายล์พาณิชย์ลดราคาทุกวันจำนวน 100 จุดทั่วประเทศมหานคร โดยสามารถเข้าไปเช็จุดที่มีการจำหน่ายได้ที่ mobilepanich.com

ขณะที่จากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าราคาไข่ไก่ขยับราคาขึ้นมาเฉลี่ยเดือนละ 6-8 ครั้งแล้ว ส่งผลให้ราคาขายไข่ไก่ปลีกขยับราคาขึ้นมาด้วย อย่างที่ชุมชนบ้านท้อ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่าร้านค้าปลีกมีการขยับราคาขึ้นมาเกิน 10 ครั้งแล้วในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาไข่ได้ต่อแผง หรือ 30 ฟอง ขยับราคาขึ้นมาแผงละ 12-18 บาทแล้ว โดยราคาไข่ไก่เบอร์ 0 อยู่ที่แผงละ 140 บาท เบอร์ 1 แผงละ 130-132 บาท เบอร์ 2 แผงละ 125 บาท เบอร์ 3 แผงละ 120 บาท และเบอร์ 4 แผง

ละ 117 บาท ขณะที่ราคาจำหน่ายปลีก 10 ฟองก็จะอยู่ที่ 10 ละ 45 บาท ไปจนถึง 55 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกขึ้นไปถึงฟองละ 5-6 บาท

ด้านน.ส.อริดา ทิทธิพล หรือป้าแก้ว เจ้าของร้านขายไข่ไก่ป้าแก้ว ในชุมชนบ้านท้อ เผยว่า แม้วันนี้จะมีการประกาศขึ้นราคาอีก แต่ทางร้านยังเหลือไข่ที่สั่งมาก่อนหน้านี้ซึ่งเปิดขายในราคาเดิม ยังไม่ขยับราคา และยังคงถือว่าในชุมชนแห่งนี้และใกล้เคียงถือว่าเป็นร้านที่ขายไข่ไก่ถูกที่สุดอยู่ ซึ่งจะพบว่าราคาต่ำกว่าเจ้าอื่นอยู่แผงละ 3-5 บาท ในแต่ละขนาดตัวเองขายไข่ไก่มา 2-3 ปีแล้ว และยืนยันว่าเป็นเจ้าเดียวที่ราคาถูกที่สุดในย่านนี้ ตั้งแต่ขายไข่ไก่มาในยุคของรัฐบาลประยุทธ์นี้ไข่ไก่แพงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องแต่ร้านยังยืนยันที่จะเอากำไรเพิ่มเพียงเล็กน้อย แผงละไม่เกิน 5 บาท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งผู้ที่รายได้น้อยจึงไม่อย่างเอากำไรมาก

ป้าแก้วกล่าวอีกว่าจากราคาที่แพงขึ้นพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปจากเคยซื้อครั้งละถาดใหญ่ 30 ฟอง ก็เริ่มลดลงมาต่อเนื่องเหลือ 10 ฟองบ้าง 5 ฟองบ้าง บางคนหาซื้อกินค่ารายได้น้อยบ้างก็มาขอซื้อครั้งละ 1-2 ฟองก็อดขายให้ ฟองเล็กสุดขายให้ฟองละ 4 บาทเท่านั้น บางคนซื้อเพื่อไปทอดให้ลูกกินซื้อไข่ 2 ฟองข้าวเหนียว 5 บาท รวม 13 บาทก็ให้ลูกได้อิ่มท้องไปโรงเรียน จึงไม่อยากจะแพงหรือช่วยโอกาสเอากำไร

“ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล ทางหน้าฟาร์มเองก็อ้างเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าอาหารสัตว์ และราคาน้ำมันในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น จึงอยากแนะให้ภาครัฐ โดยคณะกรรมการปศุสัตว์ ช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ให้มีการกระจายฟาร์มไข่ไก่ที่มีมาตรฐานไปตามชุมชนทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดให้มีฟาร์มไข่ไก่ในพื้นที่ลดต้นทุนในการขนส่ง ก็จะช่วยลดต้นทุนทำให้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 15 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11917

Col.Inch: 73.88

Ad Value: 114,514

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

PRValue (x3): 343,542

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไข่ตู้ฟุงอีก-ขึ้นแผงละ6บ.

ราคาไข่ไก่ถูกลง และยังเป็นภาระส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไปพร้อมกัน คือว่าคอนนี้ยกอำนาจไปให้กับฟาร์มใหญ่ๆ ที่ผูกขาด” พี่แหม้วกล่าว

ส่วนที่ตลาดสดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา หลังจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ก่อกลหน้าฟาร์มอีก พบว่าราคาขายปลีกไข่ไก่ภายในตลาดยังไม่มีมีการปรับขึ้นราคา โดยทางแม่ค้าให้เหตุผลว่าไข่ไก่ที่ขายอยู่ตอนนี้ยังเป็นไข่ไก่ล็อตเก่าที่มีการปรับราคาต่ำสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเบอร์ศูนย์ขายอยู่ที่แผงละ 145 บาท เบอร์ 1 แผงละ 140 บาท เบอร์ 2 แผงละ 130 บาท เบอร์ 3 แผงละ 128 บาท และไข่ไก่เบอร์ 4 แผงละ 120 ถึงแม้ว่าราคาขายปลีกไข่ไก่บางร้านจะยังไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ก็ยังมีร้านขายปลีกไข่ไก่ที่เริ่มปรับราคาขึ้นบ้างแล้ว ซึ่งจากการปรับราคาไข่ไก่ทำให้ส่งผลกระทบต่อไปยังบรรดาร้านอาหารที่ใช้ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

นายสุริยา เชาวน์วิหหลวง พ่อค้าขายข้าวไข่เจียว บอกว่าที่ร้านของตนนั้นขายอาหารอยู่ 2 เมนู คือผัดกะเพราและข้าวไข่เจียว ซึ่งข้าวไข่เจียวนั้นตนขายเพียงกล่องละ 20 บาท ซึ่งไข่ไก่ที่ตนใช้ในร้านนั้นเป็นไข่ไก่เปลือกบาง ซึ่งตอนนี้มีราคาอยู่ที่แผงละ 95 บาท ซึ่งจากเดิมตนซื้อมาแผงละ 85-90 บาท แต่จากราคา

ไข่ไก่ที่สูงขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อทำให้ตนจำเป็นต้องหาทางปรับลดต้นทุนจากทางอื่นแทน การขึ้นราคาข้าวไข่เจียว เนื่องจากเห็นใจลูกค้า เพราะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำจึงจำเป็นต้องขายในราคาเดิมคือกล่องละ 20 บาท

ขณะที่ร้านจุฑามาศค้าไข่ ใน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็นร้านขายส่งและขายปลีกไข่รายใหญ่ของ จ.กำแพงเพชร คนงานเร่งเรียงไข่ลงแผงจากเครื่องคัดไข่ พบว่าที่ร้านมีไข่เข้ามาจำนวนมาก น.ส.จุฑามาศ ทวนธง อายุ 31 ปี เจ้าของร้านเปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคาไข่ปรับขึ้นสูงตลอดมาเนื่องจากการปลดแม่ไก่แก่ออกทำให้ปริมาณไข่ลดลง หรืออาจจะเป็นช่วงว่างระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะตอนนี้ยังไม่มีการควบคุมราคาไข่อย่างเต็มที่ จึงอยากฝากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเร็วๆ เพื่อจะได้มาดูแลควบคุมราคาไข่ และโดยเฉพาะตอนนี้ขึ้นเยอะมาก ขึ้นมาตลอดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วงนั้นราคาไข่กล่องแม่แผงละ 96 บาทเท่านั้น แต่ผ่านมาแค่ 3-4 เดือนราคาขึ้นไปเป็นแผงละ 120 บาทแล้ว ต้นทุนที่สูงมาก ราคาน้ำมันช่วงนี้ก็ขึ้นตลอด ยังมีค่าจ้างคนงานอีก ตอนนี้ร้านขายปลีกและแม่ค้าตามตลาดนัดซึ่งเคยเป็นลูกค้าที่ร้านพากันเลิกขายไปเยอะมาก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 15 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15415

Col.Inch: 26.63

Ad Value: 33,287.50

ภาพข่าว: ยกระดับ

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 99,862.50

คลิป: ชาว-ดำ



ยกระดับ : นายชูวิทย์ จิงชนสมบุรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอร์ทอีสท์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม ร่วมกับนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการตลาดยางพารา กับ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาการซื้อขายยางพาราของสถาบันเกษตรกรให้ตรงตามความต้องการของตลาด

เตือนไทยรับดับเบิลเอลนีโญ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ผศ.ดร.ธรรม ชำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเกี่ยวข้องกับเอลนีโญ พบว่ามีความร้อนผิดปกติที่เคลื่อนเข้ามาจ่อปากอ่าวไทยแล้ว สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดจาก NOAA แสดงกราฟอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ทำให้เราเห็นว่า เราทะเลเข้าเอลนีโญตั้งแต่พ.ค. และตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเร่งตัวขึ้น

เอลนีโญจะแรงสุดช่วงเดือนพ.ย.-ม.ค. มีโอกาสที่น้ำทะเลร้อนเพิ่มขึ้น ตัวเลข % อาจเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จะแม่นยำเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ขึ้น เมื่อดูกราฟในอดีต ส่วนใหญ่เอลนีโญจะจบลงเดือนมี.ค.-พ.ค. ปีหน้า แต่มีอยู่บ้างที่จะลากยาวไปไกลกว่านั้น กลายเป็นดับเบิลเอลนีโญ

น้ำร้อนส่งผลกระทบต่อ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ปะการัง แม้เป็นช่วงฤดูฝนที่น้ำควรจะเย็น แต่ปะการังบางแห่งยังสีซีดไปจนถึงฟอกขาวน้อยๆ ไม่แข็งแรงอย่างที่ควรเป็น หากเอลนีโญลากยาวไปถึงฤดูร้อนปีหน้า มันเป็นเรื่องน่าสะพรึง 2.ผลกระทบต่อแหล่งกักตุนปลูม/น้ำเปลี่ยนสี ช่วงนี้ฝนตกแดดออกสลับกันไป แหล่งกักตุนพืชชอบมาก เพราะมีทั้งธาตุอาหารทั้งแสงแดด จึงเกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวเป็นระลอกน้ำที่ร้อนกว่าปกติ ทำให้น้ำแบ่งชั้น น้ำร้อนอยู่ข้างบน น้ำเย็นอยู่ข้างล่าง ออกซิเจนจากน้ำด้านบนมาไม่ถึงน้ำชั้นล่าง หากเกิดแหล่งกักตุนปลูม สัตว์น้ำตามพื้นจะตายง่าย และ 3.ผลกระทบต่อพายุ อันนี้ต้องออกไปดูมวลน้ำร้อนในแปซิฟิก น้ำยังร้อนยิ่งถ่ายถอดพลังงานให้พายุหมุนได้มากขึ้น ต้องจับตาดูได้ฝุ่นปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไร พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคืออ่าวไทย โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนในและภาคตะวันออก ซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่คนอยู่หนาแน่นและมีกิจกรรมทางทะเลมากสุดในไทย

โดย ดร.ธรรมระบุทั้งที่ท้ายว่า เราต้องรับมือด้วยการยกระดับติดตามผลกระทบในทะเลอย่างจริงจัง เพิ่มการสำรวจคุณภาพน้ำ สมุทรศาสตร์ และระบบนิเวศ อย่างจำกัดทะเล เช่น หากต้องปิดจุดดำน้ำในแนวปะการังหากฟอกขาวปีหน้า เราจะต้องทำอะไรเมื่อการท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัว ปรับตัวกับโลกร้อนไม่ใช่อะไรที่จะทำได้ในพริบตา เราต้องคิดและวางแผนล่วงหน้า อย่างที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกบอกไว้ โลกเปลี่ยนไป เอลนีโญ+โลกร้อน เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเผชิญอีกเรื่อยๆ เราควรต้องเรียนรู้ให้มากที่สุด เพราะมวลน้ำร้อนใหญ่มาจ่อไทยแล้ว



จ่ายชดเชย: นายวัฒนศักดิ์ เตือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเผยว่า ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ผลิตอาหารสัตว์ ทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ไก่ไข่ และไก่เนื้อ ในการลดต้นทุนราคาอาหารสัตว์ ด้านร้อยตรีจ๊กรายอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จะเป็นการจ่ายเงินชดเชยค่าอาหารสัตว์ให้เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ กิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ปริมาณรายละไม่เกิน 10 ตัน สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 8 ล้านบาท.

หอการค้าหวังมือบึงเศรษฐกิจ5แสนล.

จุดจีดีพีประเทศหด1%-วอนเร่งตั้งรัฐบาลใหม่ภายในก.ย.

หอการค้าไทยห่วงปัญหาตั้งรัฐบาลล่าช้า ปลูกมือบึงลงถนน ส่งผลกระทบภาคท่องเที่ยวเสียหาย 5 แสนล้านบาท จุดจีดีพีหด 1% ถ่วงความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.ย. พุ่งต่อเนื่องสูงสุดรอบ 40 เดือน เนื่องจากสินค้าเกษตรราคาดี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดผลวิจัยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือน มิ.ย.2566 ว่า ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 55.7 เป็น 56.7 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และสูงสุดในรอบ 40 เดือน เนื่องจากท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ขณะที่ผลผลิตเกษตรมีราคาดีช่วยเพิ่มกำลังซื้อในต่างจังหวัด แต่ค่าดัชนียังห่างจาก 100 มาก เพราะยังกังวลความไม่แน่นอนในการจัดตั้งและเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง ค่าครองชีพที่ยังทรงตัวสูง และเศรษฐกิจไทยฟื้นช้า

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม โอกาสหางานทำโดยรวม และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 51.2 53.7 และ 65.1 ตามลำดับ ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือน พ.ค. แต่ดัชนียังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ และรายได้ในอนาคต เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ ราคาลงทุนและค่าครองชีพที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะชะงักงัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและการจ้างงานมีโอกาสดึงตัวได้ช้า

ในอนาคต ซึ่งจะทำให้รายได้ในอนาคตมีความไม่แน่นอนสูง

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (ภาคธุรกิจ) เดือน มิ.ย.2566 อยู่ที่ 58.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 66 เดือน มองว่าเศรษฐกิจเข้าสู่โหมดการฟื้นตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และทำให้การจ้างงานเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นห่วงปัญหาความไม่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล อาจกระทบเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนงบประมาณจึงต้องการให้เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว

“ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างก็มองเหมือนกันว่าปัญหาการเมืองเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย หากตั้งรัฐบาลช้าไทยจะเสียโอกาสด้านลงทุนเพราะรัฐบาลยังกำหนดนโยบายไม่ได้ งบประมาณก็จะล่าช้ากระทบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากนั้นต้องจับตาว่าจะโหวตนายกฯ ได้หรือไม่ หรือโหวตแล้วใครได้เป็นนายกฯ และจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่ หากตั้งรัฐบาลได้ภายใน ส.ก.-ก.ย.2566 เศรษฐกิจน่าจะไปได้ โตได้ตามกรอบ 3-3.5% แต่หากตั้งรัฐบาลไม่ได้ภายใน ก.ย.และเกิดการชุมนุมประท้วงรุนแรง ภาคการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังอาจได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะหายไปราว 10 ล้านคน สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจประมาณ 5 แสนล้านบาท ซึ่งจะจุดทำให้จีดีพีของไทยปีนี้โตลดต่ำลง 1%”

ส่วนปัญหาภัยแล้งยังไม่ใช่อุปสรรคต่อเศรษฐกิจไทยในปี นี้ แต่หากเกิดขึ้นจริงจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท จุดเศรษฐกิจโตลดลงเพียง 0.2% เท่านั้น

ปัจจัยลบขยับเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจวางแผนรองรับ

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะเติบโตได้ 3.4% ด้วยการขับเคลื่อนของภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่ 10.7 ล้านคน เติบโตดีกว่าที่เคยประเมินไว้เดิม ซึ่งตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2566 มีโอกาสที่จะแตะระดับ 29.0 ล้านคน สูงกว่า 27.1 ล้านคน ที่เคยคาดขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังมีทิศทางเพิ่มขึ้น

ขณะที่การส่งออกไทยยังเผชิญความไม่แน่นอนสูง หลังมูลค่าการส่งออกต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม 2566 หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 โดยติดลบที่ -4.6% YoY หากมองต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลงชัดเจนโดยภาคการผลิตของกลุ่มเศรษฐกิจหลักหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่เริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวของภาคบริการในสหรัฐฯ

ยุโรป และญี่ปุ่น ประกอบกับการฟื้นตัวของจีนแผ่วลงกว่าที่เคยคาด นอกจากนี้ ธนาคารกลางหลักฝั่งตะวันตกต่างมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกและถือเป็นความเสี่ยงต่อการส่งออกไทยต่อไป ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกทั้งปี 2566 จะหดตัว 1.6% เทียบจากปีก่อนที่สามารถขยายตัวได้ 5.5%

อย่างไรก็ตาม แรงส่งของภาคการท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเป็นปกติมากขึ้น จะหนุนการจ้างงาน และอุปสงค์ภายในประเทศให้สามารถประคับประคองการฟื้นตัวได้ต่อไปในช่วงที่เหลือของปี 2566

Krungthai COMPASS มองว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงท่ามกลางความเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะปัจจัยด้านลบที่รุมเร้ามากขึ้น จากการค้าโลกที่อาจชะลอตัวกว่าคาดและมีโอกาสที่เขตเศรษฐกิจหลักบางส่วนจะประสบภาวะ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 15 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15415

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 36.80

Ad Value: 46,000

PRValue (x3): 138,000

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปัจจัยลบขยับเศรษฐกิจและภาคธุรกิจวางแผนรองรับ

หดตัวในปลายปีนี้ รวมถึงภาวะ
การเงินยังตึงตัวจากอัตราดอกเบี้ย
ที่อยู่ในระดับสูง

ขณะที่ปัญหาความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของไทยอาจส่งผลกระทบต่อ
การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะ
ในส่วนของงบลงทุนภาครัฐให้ล่าช้า
ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวอาจ
กระทบต่อบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นเพียงเครื่องยนต์หลักตัวเดียว
ของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ และ
จำเป็นต้องติดตามพัฒนาการของ
ปัจจัยดังกล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป ขณะที่
ภาคธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนรองรับ
เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง
อีกด้วย

เหล็กลดค่าไฟ '4.25บาท/หน่วย'

3ภาคเอกชนจี'บักตู่' กย.-ธค.อุ้มภาระปชช.

ประชาชน-ผู้ประกอบการ ลุ้น 3 ภาคเอกชนหนังสือถึงบักตู่ รอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. ♦อ่านต่อหน้า 14

ค่าไฟ

□ ต่อจากหน้า 1

ลดค่าไฟเหลือหน่วยละ 4.25 บาท เหตุมีหลายปัจจัย ช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้านที่มีภาระสูง และ บูรณาการจัดหาเชื้อเพลิงแอลเอเอ็นจี เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาด-ประเทศไม่เสียเปรียบ โดยให้เร่งจัดหาไว้ล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายอิสระ รัตนดิถก ณ เกิด รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร.) ส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ถึงแนวทางการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟที ที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดที่ 3 ในรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 66 แล้วเนื่องจากกังวลภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน และผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผล กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และขีดความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการ โดย กกร. เห็นว่าค่าไฟ

งวดใหม่ไม่ควรเกินหน่วยละ 4.25 บาท จากงวดปัจจุบัน (พ.ค.-ธ.ค.) อยู่ที่หน่วยละ 4.70 บาท

นายอิสระ กล่าวว่ ทั้งนี้ กกร. ได้เสนอแนวทางปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติงวดที่ 3 ในรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. เพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลาการคืนหนี้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จาก 5 งวด เป็น 6 งวด เพื่อให้ค่าเอฟทีลดลงอีกประมาณหน่วยละ 10 สตางค์ ซึ่ง กฟผ. จะได้รับเงินคืนครบภายใน ธ.ค. 68 และขอให้บูรณาการจัดหาเชื้อเพลิงแอลเอเอ็นจี มอบหมายผู้นำเข้าหลักเพียงรายเดียวในการจัดหา เพื่อสกัดต้นทุนที่เพิ่มจากผู้ส่งสินค้าหลายรายที่เข้ามาจัดหานในตลาดสำหรับนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในงวดที่ 3 เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาด และไม่ให้ประเทศเสียเปรียบ โดยจัดหาแอลเอเอ็นจีล่วงหน้าราคาเฉลี่ยที่ 14-16 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู หากเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วราคาแอลเอเอ็นจีจะปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้พลังงานในโลกที่เพิ่มขึ้น

รองประธานฯ ระบุต่อว่ ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดประชาพิจารณ์ค่าเอฟที 3 กรณี อัตรา 6.28, 4.70 และ 4.45 บาท ระหว่างวันที่ 7-21 ก.ค. ก่อนที่จะเกาะราคาสุดท้ายอีกครั้ง หากพิจารณาจากปัจจัยที่นำมาคำนวณค่าเอฟทีแล้ว พบว่

มีหลายประเด็นสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาปรับลดค่าเอฟทีที่งวดใหม่ได้ เช่น ปริมาณก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากแหล่งเอราวัณที่เพิ่มปริมาณจาก 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากนั้นเดือน ก.ค. 66 มีแผนเพิ่มเป็น 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยภายในเดือน ธ.ค. 66 จะช่วยลดปริมาณการนำเข้าแอลเอเอ็นจีได้

นายอิสระ เปิดเผยอีกว่ นอกจากนี้ปริมาณนำเข้าก๊าซแอลเอเอ็นจีลดลงเหลือ 41% จากเดิมนำเข้าแอลเอเอ็นจีเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่ 47%, ราคาแอลเอเอ็นจี สปอต ที่นำเข้ามาผลิตไฟฟ้าลดลงประมาณ 30% จากงวดที่ 2 ในเดือน พ.ค.-ธ.ค. ที่ราคาประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ประมาณ 14 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู, ราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลทำให้ความต้องการใช้พลังงานลดลง, ภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ลดลงเร็วกว่าแผนด้วยต้นทุนจริงของแอลเอเอ็นจีที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บค่าเอฟทีทั้ง 2 งวดที่ผ่านมา และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ยังเป็นปัจจัยที่กดดันต้นทุนค่าไฟฟ้าในช่วงนี้ แต่จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้านการเงิน มองว่จะเป็นการอ่อนค่าในระยะสั้น และจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นภายในปลายปีนี้.



หมู-วัว-กุ้ง-นาฬิกาเดือน!

ปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อหมู-เนื้อวัว (หมู-วัวเถื่อน) เข้ามาในประเทศไทย กลายเป็นปัญหาใหญ่คาราคาซังต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 65

นอกจากนี้ยังมีพราชมกระซิบ “พยัคฆ์น้อย” ว่ากำลังมีการทดลองส่งออก “กุ้งเถื่อน” ไปเมืองจีน แต่ถูกจับได้ในปริมาณยังไม่มากเท่าไรห์ สรุปคือวงการเนื้อหมู เนื้อวัวพึ่งพายังไม่พอ แต่กำลังมีขบวนการบ้า ๆ บอ ๆ ลากธุรกิจกุ้งทั้งระบบไปให้พึ่งพาสืบหายตามกันไปด้วย

“พยัคฆ์น้อย” มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบไปยัง 3 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมูเถื่อน เนื้อวัวเถื่อน ตั้งแต่นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และพ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่าบรรดา 5 เดือนในวงการปศุสัตว์พูดกันหนาหูถึงผู้อยู่เบื้องหลังปัญหาดังกล่าวว่ามีใครบ้าง!

เริ่มตั้งแต่ “เสี่ย ผ.” นครปฐม “เสี่ย ป.” สุพรรณบุรี และ “เสี่ย ช.” อุทัยธานี คนเหล่านี้มีเครือข่ายสัมพันธ์กันในหลายส่วน ตั้งแต่โรงเชือด ห้องเย็น ตลาด (เขียงหมู-เนื้อ) บ้างก็มีเครือข่ายกว้างขวางอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือ เนื่องจากเครือข่ายที่เคยทำธุรกิจสีเทามาก่อน

ดังนั้นหมูเถื่อนจึงเริ่มระบาดในภาคเหนือมาก่อน เพราะลักลอบนำเข้าตามชายแดน ทั้งทางบก-ทางน้ำ แล้วจึงระบาดไปยังภาคอีสาน ลูกหลานชายมาภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลในเวลาต่อมา

ระยะหลังไม่ต้องลักลอบขนเข้ามาทางตะเข็บชายแดน แต่ขนส่งห้องเย็นเข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ตรวจจับได้ก็ครั้งละ 10-20 ตู้ ไปจนถึง 161 ตู้ นอกจากนี้ไปจับได้ที่ห้องเย็นในจ.สมุทรสาคร เป็นหมื่น ๆ กิโลกรัม จับในห้องเย็น

กลางเมืองนครปฐมอีก 5 หมื่นกิโลกรัม แต่ไม่รู้ว่ามีหมูเถื่อน เนื้อวัวเถื่อนที่ถูกจับได้นั้น “ของกลาง” ยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่?

เนื้อวัวเถื่อนส่วนใหญ่ลักลอบนำเข้ามาจากเมียนมา อินเดีย และออสเตรเลีย ส่วนหมูเถื่อนมาจากยุโรป และอเมริกาใต้ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงหมูถูกกว่าเกษตรกรไทย เพราะราคาอาหารสัตว์ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเขาถูกกว่าประเทศไทย

ตอนนี้ราคาหมูสามชั้นในประเทศ ต้นทุนที่พ่อค้า-แม่ค้าคนกลาง (เขียง-รถเร่) ไปรับมาอยู่ที่โลกริมละ 180 บาท (ราคาปรับลงมาเล็กน้อย) นำไปขายให้ผู้บริโภคโลกริมละ 200-210 บาท

แต่ราคาหมูสามชั้นเดือน ต้นทุนที่พ่อค้า-แม่ค้าคนกลางไปรับมาอยู่ที่โลกริมละ 140 บาท ช่องว่างจึงห่างกันถึงกิโลกรัมละ 40 บาท ถ้าเอาหมูเถื่อนไปขายให้ผู้บริโภคในราคาตลาดทั่วไป จะได้กำไรถึงกิโลกรัมละ 60-70 บาท ช่วงไหนราคาหมูในประเทศปรับตัวขึ้น การค้า-ขายหมูเถื่อนยิ่งพ่นกำไรมากขึ้นไปอีก

นี่เป็นการทำลายกลไกตลาดเนื้อหมูในเมืองไทย ทำลายอาชีพของเกษตรกรรายเล็ก รายน้อยอยู่ไม่ได้ ต้องล้มหายตายจากไปอย่างแน่นอน!

ปัญหาเหล่านี้มาจาก “โรคระบาดสัตว์” ปี 63-64 ไม่ชำระสะสางปัญหาให้เด็ดขาด แล้วปล่อยให้มีการลักลอบนำหมูตัว-ลูกหมู ขึ้นไปสูงเกินวันพระละ 2-4 บาท เปิดช่องให้มีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน เพราะกำไรส่วนต่างมันช้ำหวานใจ

ทั้งหลายทั้งปวงมาจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศมากกว่า 8 ปีของ “รัฐบาลหน้ากอกคนดี” โดยมี “รัฐราชการ” เป็นตัวขับเคลื่อน สุดท้ายคือการจ่ายส่วยวิ่งเต้นโยกย้ายข้าราชการกันหนักข้อ มีการจับกุม “อธิบดี” คาห้องทำงาน พร้อมเงินสด ๆ เพียบ และรายการโปลิศจับตำรวจระดับผู้กรจังหวัด ริดไถเงินเจ้าของเว็บพนันออนไลน์

ไหนจะปัญหาของเดือนกลาดเคลื่อนไปหมด ทั้งน้ำมันเถื่อน หมูเถื่อน วัวเถื่อน กุ้งเถื่อน ขนาดประมุขชายทอดตลาด “นาฬิกาหมู” ยังอุตุสำห้แอบยัด “นาฬิกาเดือน” หลอกขายให้ประชาชนได้!!

พยัคฆ์น้อย